

ตารางติดตามการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

หน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๓

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อ แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ (ผู้รายงาน)	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ต้อง ดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิง คุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>๔. นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>๔.๑ นโยบายการบริหาร เศรษฐกิจมหภาค</p> <p>๔.๑.๗ ปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการ พัฒนาให้บริการ การใช้ ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล และมีระบบกำกับ ดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้นฟู รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา ฐานะ การเงิน และการเร่งรัดการ เบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตาม เป้าหมาย</p>	<p>๑. การปรับองค์การ สุราฯ เป็นนิติบุคคล วงเงินในการจ้าง ที่ปรึกษา ๔ ล้านบาท</p>	<p>กองนโยบาย และแผน</p>			<p>- คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การสุราฯ เป็นนิติบุคคลฯ และได้ นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>๔ ล้านบาท</p>

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อ แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ (ผู้รายงาน)	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ต้อง ดำเนินการก่อนเริ่มต้น ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เจริญปริมาณ และเชิง คุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>๔. นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>๔.๑ นโยบายการบริหาร เศรษฐกิจมหภาค</p> <p>๔.๑.๗ ปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการ พัฒนาให้บริการ การใช้ ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การ บริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล และมีระบบกำกับ ดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้นฟู รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา ฐานะ การเงิน และการเร่งรัดการ เบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตาม เป้าหมาย</p>	<p>๓. โครงการก่อสร้าง เครื่องกลั่น แอลกอฮอล์ใหม่ เป็น แผนระยะยาว ๓ ปี (ปี ๒๕๕๐ -๒๕๕๒) วงเงินเดิม ๑๕๐.๑๕๐ ล้านบาท ขอปรับเพิ่ม เป็นวงเงิน ๒๑๙.๘๐๘ ล้านบาท และขยาย ระยะเวลาถึงปี ๒๕๕๓</p>	<p>กองนโยบาย และแผน</p>			<p>- ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประกอบ ติดตั้งระบบเพิ่มมันเส้นเป็นวัตถุดิบ</p>	<p>ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ ได้เบิกจ่ายค่า ออกแบบ ๓.๘๔๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๓ ได้เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๙๐.๕๓๗ ล้านบาท</p>